

SỬA ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

* Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg, ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí

quốc gia huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện NTM đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025; ngày 9/5, UBND tỉnh ra Quyết định số 629/QĐ-UBND sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí

quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 sửa đổi 4 chỉ tiêu thuộc các tiêu chí: số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, số 15 về y tế, số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Bộ tiêu chí xã NTM

nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 sửa đổi 6 chỉ tiêu thuộc các tiêu chí: số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai, số 8 về thông tin và truyền thông, số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, số 14 về y tế, số 15 về hành chính công, số 16 về tiếp cận pháp luật; bãi bỏ nội dung tiêu chí về tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thuộc

tiêu chí số 12 về lao động. UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị được giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành xây dựng, ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung triển khai thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thay đổi làm căn cứ cho các huyện, thành phố thống nhất áp dụng thực hiện.

GIẢI BÓNG ĐÁ...

(Tiếp theo trang 1)

* Ngày 12/5, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức lao động. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2024. Tham gia giải có 84 vận động viên đến từ 6 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu sôi nổi. Với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, các cầu thủ của các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính với nhiều pha bóng hay và nhiều bàn thắng đẹp.

Giải bóng đá công nhân viên chức lao động là dịp để các đội bóng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, tạo sự đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

Diễn tập phương án chống tập trung đông người gây rối an ninh, bạo loạn biểu tình tại trụ sở UBND tỉnh



Lực lượng cảnh sát cơ động diễn tập triển khai phương án tấn công khống chế đối tượng quá khích.

Công an tỉnh vừa tổ chức diễn tập phương án chống tập trung đông người gây rối an ninh, bạo loạn biểu tình tại trụ sở UBND tỉnh.

Tình huống giả định là các thể lực thủ địch đã móc nối, kích động lôi kéo các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, cầm đầu quá khích trong các vụ khiếu kiện và một số học sinh, sinh viên thực hiện các hành vi tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình, phá hoại tài sản, gây rối an ninh trật tự tại trụ sở UBND tỉnh đòi hỏi các yêu sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với cảnh sát cơ động triển khai lực lượng xử lý tình huống theo phương án "giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn" tại khu vực trụ sở UBND tỉnh đã được huấn luyện và phê duyệt. Sau gần 1 giờ, nhờ triển khai đồng bộ các chiến thuật và biện pháp nghiệp vụ, bạo loạn biểu tình đã được khống chế, mục tiêu được bảo vệ an

toàn, lực lượng chức năng bắt giữ một số đối tượng cầm đầu, tuyên truyền, vận động, giải tán đám đông, không để tình hình phức tạp thêm, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Cuộc diễn tập được các lực lượng tham gia thể hiện sinh động, thực tế, việc triển khai, bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến được xử lý nhanh gọn, chính xác theo từng tình huống và theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công tại hiện trường. Thông qua diễn tập tăng cường công tác phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa các lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; biểu dương lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới; đồng thời, chủ động cảnh báo, răn đe các thể lực thủ địch, phần động cơ âm mưu phá hoại, gây rối trật tự, góp phần bảo đảm tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

TRỊNH CƯỜNG

ĐÔNG MINH

13 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê biển

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tiên Hải, cấp ủy, chính quyền xã Đông Minh (Tiên Hải) đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê biển.

Sau khi được vận động,

thuyết phục, trong ngày 10/5, 13 hộ dân trên địa bàn xã Đông Minh đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang trên tuyến đê biển số 6 gồm mái che, mái vẩy.

Trong quá trình tháo dỡ, UBND xã Đông Minh đã hỗ trợ các hộ dân phương tiện, máy

móc, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là an toàn về người, tài sản khi tham gia tháo dỡ công trình vi phạm.

THU HƯƠNG (Đài TTTH Tiên Hải)



Người dân xã Đông Minh tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang đê biển số 6.

600 công nhân được khám, tư vấn sức khỏe

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Huyện đoàn vừa tổ chức khám sức khỏe và tặng quà cho công nhân lao động. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, về sinh lao động, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.



Công nhân Công ty Cổ phần may Hà Thành được khám, tư vấn sức khỏe.

600 công nhân lao động của Công ty Cổ phần may Hà Thành, xã Quỳnh Nguyên được khám và tư vấn sức khỏe liên quan đến các bệnh về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tim; kiểm tra một số chức năng về gan, thận, sức khỏe sinh sản, đồng thời được tư vấn các biện pháp thực hiện an toàn lao động, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Quỳnh Phụ trao 600 tuyp vitamin C động viên công nhân lao động.

ANH THO

Triển khai thêm 4 điểm "phạt nguội" qua hệ thống camera giám sát thông minh

Năm 2024, tỉnh Thái Bình sẽ tăng cường thêm các điểm "phạt nguội" để góp phần nâng cao ý thức người dân, hạn chế tai nạn giao thông.

Theo đó, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Công an tỉnh Thái Bình và liên doanh nhà thầu vừa tiến hành nghiệm thu hệ thống camera giám sát giao thông mới. Cụ thể sẽ triển khai thêm 4 điểm "phạt nguội" mới là: ngã tư Mũi - thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ); ngã 3 thị trấn Đông Hưng - chân cầu Nguyễn, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng); chân cầu Hòa Bình - quốc lộ 10 và cầu Sa Cát 2, quốc lộ 10.

Việc mở rộng lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm bảo đảm an ninh trật tự nơi chung và trật tự an toàn giao thông ngày càng tốt hơn, tạo môi trường an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

NGUYỄN THO

MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Đào Đức Hưng
Số căn cước công dân: 034086011732.
Thường trú tại: 11 Lê Trọng Thứ, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Ngày 22/4/2024, tôi có làm thất lạc 01 túi hồ sơ, trong đó có:
+ 01 (bản) Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai số A2.LK01 - 02 thuộc dự án khu dân cư Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (DragonHome Eco City);
+ 01 (biên) phiếu thu đó;
+ 01 (bản) bản đồ quy hoạch đô thị;
+ 01 (biên) bản giao nhà ở;
+ Và các giấy tờ kèm theo liên quan đến lô đất;
Ai nhặt được xin liên hệ với tôi theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0915014182.
Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

PHỔ BIẾN, GIAO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

(Tiếp theo số 9148, ngày 6/5 và hết)

Câu 13: Đề nghị cho biết các dấu hiệu đáng ngờ nào trong lĩnh vực ngân hàng mà đối tượng báo cáo phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?

Trả lời:
Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không.

- Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều tài khoản; các bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo.
- Sử dụng tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường.
- Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chỉ nhằm ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh.
- Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường.
- Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được

chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp với hoạt động kinh doanh; nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ chức tín dụng, chỉ nhằm ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

- Khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn.
- Giao dịch gửi tiền, rút tiền hay chuyển tiền được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Khách hàng yêu cầu vay số tiền tối đa được phép trên cơ sở bảo đảm bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đóng phí một lần ngay sau khi thanh toán phí bảo hiểm.
- Thông tin về nguồn gốc tài sản của khách hàng không rõ ràng, minh bạch.
- Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng đáng nghi vay vốn không đầy đủ, không chính xác.

- Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho đối tượng cá nhân khác.
- Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục thay đổi

về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ giao dịch internet (sau đây gọi là địa chỉ IP) ở nước ngoài.
Câu 14: Đề nghị cho biết các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?

Trả lời:
Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví điện tử; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư ví điện tử rất nhỏ hoặc bằng không.
- Khách hàng thường xuyên thực hiện nạp tiền nhiều lần với giá trị nhỏ vào một ví điện tử, sau đó thực hiện giao dịch chuyển tiền giá trị lớn sang ví điện tử khác hoặc thực hiện giao dịch rút tiền giá trị lớn về ví điện tử khác hoặc thực hiện giao dịch ngược lại.
- Các giao dịch chuyển tiền thường xuyên có giá trị nhỏ từ nhiều ví điện tử khác nhau về một ví điện tử hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền nạp vào ví điện tử hoặc ngược lại cùng một địa chỉ IP để thực hiện giao dịch trên nhiều ví điện tử không cùng một chủ ví điện tử.
Câu 15: Đề nghị cho biết các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?
Trả lời:
Điều 30 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh

tiền nạp vào có giá trị lớn bất thường.

- Giao dịch nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử hay chuyển tiền giữa các ví điện tử được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng ví điện tử cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho đối tượng cá nhân khác.
- Khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán vận phát sinh giao dịch mặt dù trang thông tin điện tử chính thức hoặc trụ sở của khách hàng này qua xác minh đã ngừng hoạt động.
- Các giao dịch trực tuyến qua ví điện tử liên tục thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ IP.

- Khách hàng thường xuyên sử dụng thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ IP ở nước ngoài để truy cập vào ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch trên ví điện tử; khách hàng thường xuyên sử dụng một thiết bị đăng nhập hoặc một địa chỉ IP để thực hiện giao dịch trên nhiều ví điện tử không cùng một chủ ví điện tử.

TRẦN CƯỜNG
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)